

## ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการออมแห่งชาติ กรณีศึกษา: อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ต่อพงษ์ ช่วยคง\*  
ดร.มยุรีโยธาวุธ\*\*

### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนสมาชิก รายได้ และรายจ่ายการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยจากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของประชากรเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี เป็นจำนวนประชากรตัวอย่างจำนวน 400 คน และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการดำเนินการเก็บรวบรวม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 17 (Statistical Package for the Social Science Version 17) โดยสถิติในการเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และทำการทดสอบค่า

T-test และ F-Test(ANOVA)

#### 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์การออม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลตอบแทนจากการออม น้อยสุด คือ ด้านรายได้ มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดหากจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม

---

\* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

\*\*ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาติต่อนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นในระดับใดมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้านพบว่า ด้านรายได้และด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์ของการออมมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่ำส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ ด้านผลตอบแทนจากการออมและด้านสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่ำสุด

## 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การออม หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายในการบริโภคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกนัยหนึ่งก็คือการชะลอการบริโภคหรือการใช้ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ในปัจจุบันบางส่วนเอาไว้เพื่อให้เกิดความสามารถที่จะบริโภคในอนาคต หรือยามจำเป็นเมื่อกล่าวถึงการออมแล้วทุก ๆ คนก็必将มีความเข้าใจทันทีเลยว่าเงินออมก็คือรายได้ส่วนหนึ่งที่เหลือจากการหักจากค่าใช้จ่ายในด้านอุปโภคและบริโภคสินค้าตามความจำเป็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในชีวิตประจำวันทั้งหมดของแต่ละเดือนโดยแต่ละบุคคลจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการออมที่แตกต่างกันไป ซึ่งเงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้บุคคลกำหนดไว้ใช้ในอนาคตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้อง ซื้อบ้าน ซื้อรถ เพื่อการรักษาพยาบาล และเพื่อการศึกษา เป็นต้น เงินออมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดไว้เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบันที่สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลวัตของยุคโลกาภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจโลก จนไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบกลไกเศรษฐกิจและกลไกทางสังคมได้ “สังคมบริโภคนิยม” จึงค่อย ๆ เติบโตขึ้นท่ามกลางระบบทุนนิยมระบบตลาดนับวันยิ่งมีบทบาทมีอิทธิพลต่อค่านิยม อันเป็นตัวแปรสำคัญของการกำหนดพฤติกรรมบริโภค จากพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ล้วนแต่ส่งผลให้พฤติกรรมออมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป สังคมบริโภคนิยม ก่อให้สังคมเกิดความ

อยาก และความทะเยอทะยานอยากหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนจนบางครั้งอาจใช้จ่ายโดยไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคต และผลกระทบที่อาจตามมาจากการใช้จ่ายเกินตัว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสังคมบริโภคนิยม ทำให้คนละเลยต่อการออมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าการออมมีความสำคัญเป็นอย่างมากและมีประโยชน์ต่อตนเอง กล่าวคือเงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตระยะยาว ในสังคมและประกอบกับในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จูงใจให้คนในสังคมใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น โปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม ซึ่งหากไม่มีการออมแล้วจะมีผลให้การใช้ชีวิตในอนาคตลำบากมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการเป็นอยู่ เรื่องสุขภาพ และเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

## 2. ขอบเขตในการศึกษา

2.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ผู้วิจัยได้เลือก อ.คลองท่อม จ.กระบี่เป็นพื้นที่ในการวิจัย และสำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี เป็นจำนวนประชากรตัวอย่างจำนวน 400 คน

2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา อ.บุญรุ่ง จันทรรณาค (2556) ได้กล่าวความหมายเกี่ยวกับปัจจัยการออมไว้ 5 ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านด้านผลิตภัณท์การออมด้านผลตอบแทนจากการออม ด้านสถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินและ สุโท เจริญสุข (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล

2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาทำการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2558 – ธันวาคม 2558

## 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ผู้วิจัยทำการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่ตัวอย่าง จำนวน 400 ฉบับให้แก่ประชาชนในชุมชน อ. คลองท่อม จ. กระบี่

3.2 ผู้วิจัยประมาณระยะเวลาแล้วเสร็จในการตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม และขอรับแบบสอบถามคืนแล้วทำการตรวจสอบแบบสอบถามทันที ทั้งนี้เพื่อให้ได้คำตอบที่ครบถ้วนทุกข้อคำถาม หากพบว่ายังมีการตอบตกหล่นบางข้อ ผู้วิจัยได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนั้นตอบให้สมบูรณ์

3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามจนครบจำนวนแล้ว จึงดำเนินการลงรหัสและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลการวิจัยต่อไป

## 4. สรุปผลการวิจัย

4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.5) อายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี (ร้อยละ 37.0) สถานะสมรสอยู่ด้วยกัน(ร้อยละ 61.5) การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 58.8)อาชีพ เกษตรกร(ร้อยละ 33.5) สมาชิกในครอบครัวจำนวน 4-6 น (ร้อยละ 85.7)รายได้ 20,001-30,000 (ร้อยละ 43.0)รายจ่าย10,001-20,000(ร้อยละ56.8)

#### 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออมภาคครัวเรือน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจำนวนเงินที่ออม 2,001-5,000(ร้อยละ41.3)ภาระหนี้สิน10,001-20,000(ร้อยละ 45.5)วิธีการออมออมทุกวัน(ร้อยละ34.3) รูปแบบการออมสถาบันการออม เงินฝาก(ร้อยละ 39.4)

#### 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรายได้ ด้านผลิตภัณฑ์การออม ด้านผลตอบแทนจากการออม ด้านสถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งหากจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม

#### 4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นในระดับใดมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก

#### 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้านพบว่า ด้านรายได้และด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับปานกลางส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์ของการออมมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่ำส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้านผลตอบแทน

จากการออมและด้านสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่ำสุด อย่างไรก็ตามในภาพรวมของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาตินั้น มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง

จากผลการวิเคราะห์พบว่าความคิดเห็นของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนสมาชิก รายได้ และรายจ่าย ที่แตกต่างกัน

ด้านเพศ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านสถานภาพ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านจำนวนสมาชิก พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ด้านรายจ่าย พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ที่มีรายจ่ายแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

## 5. อภิปรายผล

5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบว่า ประชาชนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมแห่งชาติในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการออมแห่งชาติ เป็นปัจจัยที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นที่น่าสนใจเกิดว่าหากนำค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นนโยบายการออมแห่งชาติเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือด้านผลิตภัณฑ์การออมและด้านผลตอบแทนจากการออม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.10 รองลงมาคือด้านสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินมีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 3.95 และน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน 3.75 ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านผลิตภัณฑ์การออมและด้านผลตอบแทนจากการออมโดยมีความสำคัญต่อนโยบายการออมอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้นโยบายการออมแห่งชาติมีความสำเร็จซึ่งสอดคล้องกับขวัญชนก อินทะกุล.

(2550) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 331 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออม เนื่องจากการมีภาวะรายจ่ายมาก เมื่อศึกษาในส่วนของครัวเรือนที่มีการออม จำนวน 331 ครัวเรือน พบว่าหัวหน้าครอบครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การค้าขาย อาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพหลักของคู่ สมรส คือ การรับจ้าง จำนวนบุตรที่อยู่ในการดูแล 2 คน รายได้รวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่าย ของครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าประชาชนใน อ.คลองท่อมจ.กระบี่มีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติที่มีความชัดเจนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นในระดับใดมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับมากเป็นที่น่าสังเกตว่าหากนำค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นนโยบายการออมแห่งชาติเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ความชัดเจนหรือสามารถนำนโยบายไปใช้ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.30 ค่าน้ำหนักของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและการออมไว้ใช้ในอนาคตมีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 4.10 และน้อยที่สุดคือสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.70

#### บรรณานุกรม

- ชัตติยา ภัทรพรพันธ์.(2551).การศึกษากระบวนการควบคุมคุณภาพภายในตามมาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผูกคสรณ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดนครราชสีมา.  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต .สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
- ขวัญชนก อินทะกุล.(2550).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
สืบค้นจาก <http://elibrary.oncb.go.th>
- ดวงเพ็ญ ทுகิต.(2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุษธานีเขต 2.  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- บุรินทร์ แสงแก้ว.(2553). ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- บุญรุ่ง จันทน์นาค. (2556). วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ.(พิมพ์ครั้งที่3)  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ.
- ประกายเพชร ไกรฤกษ์.(2550).การศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด  
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542. คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต.  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
- พระมหาเอกมร ฐิตปัญญา.(2553).ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก :  
สราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอตอนมดแดง  
จังหวัดอุบลราชธานี
- พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้อม). (2554). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ  
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต).  
อยุธยา:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
- ภัทรลิตา บัวระภา.(2550).ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศของวัยรุ่นใน  
ระหว่างศึกษาระดับศึกษา นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดเลย. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต;สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
- ศุภลักษณ์ จองเดิน(2558). การศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตตำบลวังพร้าว  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก <http://elibrary.oncb.go.th>
- สงวน คำรศ.(2551). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ของเทศบาล ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน.  
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
- สุโท เจริญสุข. (2545). เกร็ดจิตวิทยาประยุกต์ สำหรับครูและนักเรียนครู. กรุงเทพฯ:  
โอเดียนสโตร์